



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ได้ดำเนินการรับสมัคร  
คัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ  
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครในวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ  
ตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การคัดเลือกดังกล่าว ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

#### ๑. วัน เวลา สถานที่ การสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม  
๕๐ คะแนน) โดยการสัมภาษณ์ รายงานตัวในพฤษภาคม ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม พระวอพระตา ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  
เลขที่ ๑๑๓/๔ หมู่ที่ ๒ ถนนหนองบัวลำภู - เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  
ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

#### ๒. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เลขที่ ๑๑๓/๔ หมู่ที่ ๒ ถนนหนองบัวลำภู - เลย ตำบลลำภู  
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และทางเว็บไซต์ [www.nb1.go.th](http://www.nb1.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสวัสดิ์ แสงขัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

รายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  
ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำภู เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่  
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัวและการศึกษา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสาร เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒	บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจาก การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ การ ใช้ภาษาในการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
๓	วุฒิภาวะทางอารมณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ การวิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุ การตอบคำถามได้ตรงประเด็น ไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๔	การมีปฏิภาณไหวพริบ	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิดและ วิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
๕	เจตคติและอุดมการณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู และแนวคิดในการพัฒนา วิชาชีพครู



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)

ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาเอก	หมายเหตุ
1	1101	นางสาวพิมพ์กานต์ ชมมี	คณิตศาสตร์	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระวอพระตา ชั้น 2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 113/4 หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
2	1601	นางสาวชลธิชา สะพังเงิน	ภาษาไทย	
3	1701	นางสาวณัชชา จันทร์ประเทศ	ภาษาอังกฤษ	
4	1801	นายเอกวิทย์ นาสมนต์	วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)	
5	1901	นางสาวกรรณิการ์ ชูระพะ	สังคมศึกษา	
6	1902	นางสาวไอลยราภรณ์ บริบาลย์	สังคมศึกษา	
7	1903	นางสาวชลธิชา ปิตสายสังข์	สังคมศึกษา	

